

Source :

ข่าวหุ้น

61321059

Date : 4 ต.ค. 2561 Page :

1,29

No :

รง.แบตฯEAกระเทือน ศรีสุวรรณฟ้องศาลวันนี้

วันนี้ EA ลุ้นระทึก! จับตา “ศรีสุวรรณ” ยื่นฟ้องบอร์ด EEC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้สั่งระงับหรือเพิกถอนโครงการนิคมฯแห่งใหม่บนพื้นที่ 3,000 ไร่ ในเขตอ.บางปะกง ด้านราคาหุ้น EA วานนี้ร่วง 4% นักลงทุนเทขายหุ้นกระทบแผนสร้างโรงงานแบตเตอรี่ ฟากวงการพลังงานที่ไม่กระทบ เหตุยังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

อ่านต่อ
หน้า 29

รง.แบตฯ

ในวานนี้ (3 ต.ค. 2561) ปรับตัวลดลงกว่า 4% หลังจากมีรายงานข่าวว่าทางสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเตรียมยื่นฟ้องคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ด EEC) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อศาลปกครองกลางในวันนี้ (4 ต.ค. 2561)

ทั้งนี้ เพื่อขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องระงับหรือเพิกถอนการดำเนินการโครงการเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่รองรับการพัฒนา EEC ให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากมีผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนขายหุ้น EA เพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนสร้างโรงงานแบตเตอรี่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ขณะที่ราคาหุ้น EA ในวานนี้ได้เปิดการซื้อขายที่ระดับ 50.75 บาท จากนั้นราคาหุ้นทยอยลดลงต่อเนื่อง ตามแรงขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง จนทำราคาต่ำสุดของวันที่ระดับ

47.75 บาท และสุดท้ายปิดตลาดในแดนลบที่ 48.25 บาท ปรับลดลง 2.25 บาท หรือคิดเป็นลดลง 4.46% เมื่อเทียบราคาปิดก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,868 ล้านบาท

ด้านแหล่งข่าวจากวงการพลังงาน เปิดเผยว่า กรณีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จะทำการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองการถือเป็นเรื่องที่ประเด็นจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนโครงการแบตเตอรี่ของ EA ทั้งสิ้น เนื่องจากในปัจจุบันโครงการนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและเตรียมดำเนินการเท่านั้น

ดังนั้น หากกรณีที่ไม่สามารถทำการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ ทาง EA จะเลือกลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมแห่งอื่นแทน เพราะ EA ถือเป็นผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น และไม่ได้เป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรม

ส่วนกรณีเรื่องการปรับถมที่ดิน หรือเรื่องการซื้อที่ดิน ที่ผ่านมาทางเกษตรกรได้เช่าที่ดินของเจ้าของที่ดิน เพื่อใช้ทำเกษตรกรรม ซึ่งเมื่อหมดสัญญาเช่าแล้ว ทางเจ้าของที่ดินไม่ได้ต่อสัญญา และได้นำที่ดินออกมาขาย ดังนั้น การที่ผู้ประกอบการเข้าไปปรับถมที่ดิน หรือสร้างคลังเก็บสินค้าทุกอย่างล้วนทำอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และยังได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ขณะที่แหล่งข่าวจากวงการเงินอีกรายระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมาทางเจ้าของที่ดินไม่ได้มีการต่อสัญญาเช่าและนำมาขายให้กับทางนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร EA และที่ผ่านมายังเคยมีการพูดคุยถึงการซื้อที่ดินข้างเคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยเดิมให้ด้วยเช่นกัน โดยขณะนี้ได้ใช้พื้นที่ในส่วนของเฟสแรกประมาณ 2 หมื่นตารางเมตร เพื่อทำเป็นโกดังจัดเก็บ และยังอยู่ในขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์

และมีการพบปะกับทางหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยโยธา สาธารณสุข อนามัย

จับตา "ศรีสุวรรณ" ยื่นฟ้องวันนี้

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้แถลงการณ์เตรียมยื่นฟ้องบอร์ด EEC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อศาลปกครองกลางในวันนี้ ช่วงเวลาประมาณ 10.30 น. เพื่อขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องระงับหรือเพิกถอนการดำเนินการโครงการเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่รองรับการพัฒนา EEC ให้เป็นไปตามกฎหมาย

โดยต้องการให้ศาลปกครองกลางสั่งระงับการดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่บนพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ ในเขต อ.บางปะกง เพราะในขณะนี้มีชาวบ้านประมาณ 50 ครัวเรือน ราว 200 คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกนายทุนด้านพลังงานไฟฟ้าขบไล่ที่ดินทำกินที่ใช้ปลูกข้าว ทำบ่อเลี้ยงปลา

โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินแปลงใหญ่ติดลำน้ำบางปะกงเลียบบยาวตลอดแนวถนนสายมอเตอร์เวย์ (สาย 7) กรุงเทพฯ-พัทยา ด้านทิศใต้จนถึงพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทำการปรับถมพื้นที่และขบไล่ให้ชาวบ้านที่เคยเช่าทำกินภาคเกษตรกรรมออกไปให้พื้นที่โดยที่ยังไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์กับชุมชนรอบด้านแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ยังไม่มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ละเมิดกฎหมายผังเมืองไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองใหม่ ซึ่งได้มีการอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างและขุดถมที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทำให้โครงการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนดั้งเดิมทั้งผู้เช่าที่ดินทำนาและผู้มีโฉนดที่ดินข้างเคียง ละเมิดกฎหมายการเช่าที่นา และยังทำลายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ■